

Số 6119 -BC/HVBCTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO**  
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021,  
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Phần thứ nhất  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
CÔNG TÁC NĂM 2021**

**1.1. Đặc điểm, tình hình**

**1.1.1. Khái quát về cơ cấu, tổ chức và bộ máy**

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (viết tắt là Học viện) hiện nay có 29 đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc, trong đó có 19 khoa, viện, tạp chí và trung tâm, 10 phòng, ban chức năng.

Đảng bộ Học viện có 29 chi bộ cơ sở trực thuộc với tổng số là 386 đảng viên. Công đoàn Học viện có 29 Công đoàn bộ phận với 389 Công đoàn viên.

Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện hiện nay là 389 người, trong đó có 29 Phó Giáo sư, 98 Tiến sĩ, 177 Thạc sĩ, 24 Cử nhân và 10 người có trình độ khác. Tổng số cán bộ giảng dạy, nghiên cứu chiếm 61,24%, còn lại là cán bộ làm công tác tham mưu, phục vụ.

**1.1.2. Những thuận lợi và khó khăn tác động đến công tác thi đua, khen thưởng**

**1.1.2.1. Những thuận lợi**

Học viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện luôn quan tâm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể, hàng năm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của Học viện luôn đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả khả quan.

**1.1.2.2. Những khó khăn**

Cán bộ quản lý ở một số đơn vị, ngoài công tác chuyên môn, còn phải đảm đương nhiều công việc hành chính nên chưa dành được nhiều thời gian, tâm huyết cho việc tổ chức, thực hiện kịp thời các nội dung công tác thi đua, khen





thường của đơn vị.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Học viện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch nên ảnh hưởng đến công tác nói chung, công tác thi đua nói riêng, nhất là đối với công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Học viện trong việc triển khai các phong trào thi đua và đảm bảo chính sách khen thưởng.

## **1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị**

### **1.2.1. Công tác tham mưu**

Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Học viện. Các đợt thi đua đều có nội dung và chủ đề phù hợp. Việc tổng kết, đánh giá các hoạt động thi đua đều tuân thủ nghiêm quy chế thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo, triển khai giao ước thi đua giữa các đơn vị, nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, để phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Học viện đã phát động, tổ chức Phong trào thi đua “Giờ giảng trực tuyến chất lượng cao”. Phong trào thi đua đã thu hút sự quan tâm tham gia của giảng viên tại 17 khoa, viện đào tạo.

Đoàn thanh niên Học viện cũng đã tổ chức các mô hình hoạt động thu hút nhiều sinh viên tham gia. Qua đó giáo dục, định hướng sinh viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ học tập.

Năm 2021, Học viện đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, cụ thể như:

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

- Học viện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các mặt hoạt động; quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

- Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.



- Học viện đã thực hiện nghiêm nội dung thi đua quy định tại các Quy chế: Quy chế công tác thi đua, khen thưởng (ban hành kèm theo Quyết định số 3370-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019); Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp của Học viện (ban hành kèm theo Quyết định số 3371-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019); Quy chế xét, công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 3372-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019).

Xây dựng Hướng dẫn số 4818-HD/HVBCTT ngày 14/10/2021 về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người yêu nước là những người thi đua nhất”. Học viện đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua, chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2021, Học viện đã tổ chức cho các đơn vị, các ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện góp ý vào dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Xin ý kiến góp ý từ các đơn vị trong toàn Học viện về công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ. Góp ý dự thảo Hướng dẫn khen thưởng học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

### **1. 2.2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua**

Công tác khen thưởng của Học viện được thực hiện kịp thời, khách quan nên có tác dụng thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động tham gia các phong trào thi đua trong Học viện.

Năm 2021, Hội đồng thi đua, khen thưởng của Học viện đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua và đã đạt được các kết quả như sau:

- + 29 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến;
- + 358 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- + 60 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Học viện đã đề nghị cấp trên khen thưởng:

- + 25 đơn vị đề nghị danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc;
- + 05 đơn vị đề nghị danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ;
- + 07 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Ngoài ra, Học viện đã tổ chức thành công phong trào “Giờ giảng trực tuyến chất lượng cao” năm 2021 với kết quả:



+ 02 Tập thể đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua “Giờ giảng trực tuyến chất lượng cao” năm 2021

+ 04 giảng viên đạt thành tích “Giảng viên xếp loại xuất sắc”;

+ 15 giảng viên đạt thành tích “Giảng viên xếp loại giỏi”;

+ 02 giảng viên đạt thành tích “Giảng viên xếp loại Khá”;

Học viện đã cùng với toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sơ kết và tiếp tục triển khai phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Dự kiến, tháng 4/2022 sẽ tổng kết và trao thưởng theo Kế hoạch.

Ngày 20/9/2021 Học viện đã ban hành Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng chính phủ phát động và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kêu gọi hưởng ứng với nội dung:

+ Thi đua thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Học viện về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

+ Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và tăng cường triển khai nhiệm vụ trên nền tảng trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt trong công tác giảng dạy, học tập và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh Covid-19, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nguồn lực và trí tuệ của tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, gắn liền với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát để công việc không bị đình trệ.

+ Chủ động, tích cực hỗ trợ địa phương, địa bàn nơi cư trú trong công tác phòng, chống dịch Covid-19/ thực hiện nghiêm quy định “tiêm vắc xin + biện pháp 5k” của Bộ Y tế và các quy định của địa phương.

Học viện đã tham gia trực tuyến Tọa đàm khoa học cấp Học viện “Thi đua xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực” bao gồm đại biểu là các đồng chí ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, đại diện cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng 29 đơn vị trực thuộc Học viện.



Công tác khen thưởng sinh viên cũng được Học viện chú trọng. Do dịch bệnh Covid kéo dài vì thế Học viện chưa tổng kết công tác khen thưởng của sinh viên, học viên.

Qua các đợt thi đua, Học viện đều tổ chức họp tổng kết, xét khen thưởng những cá nhân xuất sắc, những gương điển hình từ các phong trào thi đua để tôn vinh tại Hội trường vào các dịp kỷ niệm như Tổng kết năm học, Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Hội nghị cán bộ viên chức....

### **1.2.3. Công tác khen thưởng**

Ngay từ đầu năm 2021, Học viện đã xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2021 số 957-KH/HVBCCTT ngày 04/2/2021 với chủ đề “*Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả*” triển khai đến từng đơn vị và mỗi đơn vị trực thuộc Học viện đều tự xây dựng Kế hoạch cho tập thể mình.

Năm 2021, Học viện đã kịp thời thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong Học viện các văn bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: về việc xét khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua; khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; xét khen thưởng thành tích theo quá trình cống hiến; xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và các danh hiệu, khen thưởng khác.

### **1.2.4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến**

Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động trên các kênh, phương tiện truyền thông như Cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội Zalo, bằng văn bản cứng hoặc email gửi đến tận các đơn vị, cá nhân.

Lãnh đạo Học viện chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với thực tiễn; Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Học viện đã phát động thi đua tới các đoàn viên Công đoàn và lực lượng Đoàn viên Thanh niên. Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

### **1.2.5. Tổ chức bộ máy; tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ**

Hội đồng thi đua, khen thưởng của Học viện được kiện toàn hàng năm theo quy định. Năm 2021, do Học viện có nhiều biến động về nhân sự lãnh đạo, quản lý, do đó, Nhà trường đã kiện toàn, bổ sung nhân sự Hội đồng thi đua, khen thưởng để đảm bảo hoạt động theo yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ.





Tháng 9/2021, Học viện đã tham gia tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (hình thức trực tuyến) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

#### **1.2.6. Công tác kiểm tra**

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng luôn được Học viện thực hiện theo đúng quy định.

Trong năm 2021, Học viện không có trường hợp nào bị khiếu kiện hoặc phải đề nghị thanh tra hồ sơ thi đua, khen thưởng.

#### **1.2.7. Quỹ thi đua, khen thưởng**

Việc trích lập và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng tại Học viện được tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài Chính.

Tổng hợp quỹ thi đua, khen thưởng: Tổng cộng quỹ thi đua khen thưởng năm 2021 (*Chi tiết xem bảng tổng hợp kèm báo cáo*).

#### **1.2.8. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng**

Học viện đã tập trung cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng đã được tin học hóa bằng các file văn bản và gửi lên chuyên mục “Quản lý điều hành” của Cổng thông tin điện tử của Học viện; đồng thời được gửi trực tiếp vào thư điện tử, trang zalo của từng cá nhân, đơn vị, do đó đã giúp cho công tác lãnh đạo, điều hành của Nhà trường tiết kiệm thời gian và chi phí.

#### **1.2.9. Công tác khác**

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã làm tốt công tác quản lý hiện vật và cấp phát hiện vật khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định.

### **1.3. Đánh giá chung**

#### **1.3.1. Ưu điểm**

- Học viện đã kịp thời cập nhật các quy định của Đảng và Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng.

- Học viện đã cử cán bộ chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng qua đó công tác thi đua, khen thưởng của Học viện triển có nề nếp. Các phong trào thi đua đã được kịp thời phát động và triển khai sâu rộng đến các đơn vị, từng cá nhân.

- Cán bộ, viên chức và người lao động, sinh viên, học viên của Học viện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

#### **1.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân**

Việc triển khai các phong trào thi đua ở một số đơn vị còn chậm, một số đơn vị còn coi nhẹ công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện chiếu lệ hoặc không tìm hiểu kỹ các hướng dẫn thi đua...



Cán bộ làm công tác thi đua ở các đơn vị trực thuộc không ổn định còn hạn chế do chủ yếu là cán bộ làm kiêm nhiệm.

### **1.3.3. Giải pháp khắc phục**

Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện thời gian tới đạt được kết quả cao, cần:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động, học viên, sinh viên về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động của tập thể, cá nhân trong Học viện; tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động, sinh viên, học viên hăng hái lao động, học tập đạt kết quả cao.

- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, người lao động, học viên, sinh viên toàn Học viện.

- Tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị để đảm bảo tính công bằng, chính xác.

### **1.4. Đề xuất, kiến nghị**

Để thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Ban Giám đốc - Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Học viện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, khuyến khích động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sinh viên, học viên hăng hái thi đua lập nhiều thành tích tốt, phục vụ thiết thực hoạt động tại đơn vị.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Học viện về kiến thức, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng;

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022**

#### **2.1. Phương hướng, nhiệm vụ**

Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện trong thời gian tới tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trong Học viện và mỗi tập thể, cá nhân cần tập trung vào những phương hướng, nhiệm vụ sau:





- Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị và trong toàn Học viện.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện; tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua hướng tới những ngày Lễ lớn: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với phong trào “Giờ giảng chất lượng cao”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

- Kịp thời sơ kết, tổng kết và đánh giá các đợt thi đua, các phong trào thi đua để rút kinh nghiệm, đề phương hướng và biện pháp khắc phục, triển khai để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng của Học viện.

## **2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua**

Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện đạt hiệu quả cao, cần chú trọng các giải pháp sau:

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp và sát thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; các phong trào thi đua phải có chủ đề, khẩu hiệu hành động rõ ràng; nội dung thi đua và chỉ tiêu phấn đấu phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của Nhà trường.

Các đơn vị, tùy thuộc tính chất công việc được giao, thực hiện bình xét, chấm điểm thi đua định kỳ hàng tháng, quý, năm đối với cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường những gương người tốt, việc tốt, để tổng hợp, lựa chọn và nêu gương tại các hội nghị.

Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ngoài nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cần có lòng nhiệt tình với công việc và phải có năng lực tham mưu trong việc tổ chức phong trào thi đua.

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm công bằng, kịp thời, đánh giá đúng mức sự nỗ lực, thành tích đạt được.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và các quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng.

### Nơi nhận:

- HVCTQGHCM;
- Lưu TC, VT.



**Phạm Minh Sơn**